



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 หน้า 8 มูลค่าข่าว 82,593.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พช.ราชบุรี ชูภูมิปัญญาพสกนดิไซน์ พัฒนาผ้าท้องถิ่น เชื่อมโยงท่องเที่ยวชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่ม D (กลุ่มปรับตัว) จำนวน 75 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดราชบุรี ให้มีรูปแบบและมีคุณภาพ “ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถแข่งขันได้ในตลาด สร้างรายได้ให้ชุมชน



สำหรับการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการตลาด ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่ม D โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และภาคเอกชน ให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการออกแบบ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้มีความ “ร่วมวิถี ร่วมสมัย” โดยเน้นการต่อยอดจากภูมิปัญญา และส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อนำมาซึ่งการสร้างรายได้แบบกระจายทั่วถึงทั้งชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาด้านผ้า โดยเฉพาะผ้าซิ่นลายตีนจกและผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ จึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม D ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับไปสู่กลุ่ม C (กลุ่มสร้างตัว) อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผ้า ยังเป็นกลุ่มสินค้าโอท็อปที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ดี